

## โครงการการอบรมพยาบาลในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยทางเวชปฏิบัติ

### หลักการและเหตุผล

องค์การอนามัยโลก (๒๕๖๔)<sup>๑</sup> ระบุว่าผู้เสียชีวิตประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ คนต่อปี (หรือร้อยละ ๗๑ ของการเสียชีวิตทั้งหมด) เกือบครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สอดคล้องกับกองนวัตกรรมการและวิจัย (๒๕๖๒)<sup>๒</sup> ที่กล่าวว่าโรคติดต่อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายโรค เช่น โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เป็นต้น จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นประเด็นที่ระบบสุขภาพไทยจะต้องปรับตัวและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเป้าหมายของระบบสุขภาพไทยมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจผ่านระบบบริการการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขสร้างให้เกิดความเท่าเทียมแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงความต้องการของประชาชน จึงเน้นการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพทั้งการบริการเชิงรุกและการบริการในสถานพยาบาล โดยส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในการดูแลตนเองแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ดังนั้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน บุคลากรสาธารณสุขจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะการประเมินปัญหาสุขภาพ สามารถคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วย และส่งต่อได้อย่างเหมาะสม เพื่อการวางแผนและจัดการการดูแลต่อเนื่องร่วมกับทีมสุขภาพ ผู้รับบริการ ครอบครัว หรือผู้เกี่ยวข้องได้ ในระบบสุขภาพพยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพทันต่อสถานการณ์ด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย รวมทั้งแนวทางการบริการพยาบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีพันธกิจบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีนโยบายและบทบาทในการผลิต ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ จึงจัดโครงการอบรมระยะสั้น “การอบรมพยาบาลในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยทางเวชปฏิบัติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพสังกัดสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พยาบาลวิชาชีพของกระทรวงสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอื่นๆ และอาจารย์พยาบาลทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางการพยาบาล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางด้านสุขภาพสำหรับประชาชนที่มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<sup>๑</sup> องค์การอนามัยโลก. ๒๕๖๔. โครงการการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ. ออนไลน์ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สามารถเข้าถึงได้จาก <https://www.who.int/docs/default-source/thailand/ncds/ccs-ncd-proposal-thai.pdf>

<sup>๒</sup> กองนวัตกรรมการและวิจัย. ๒๕๖๒. แผนงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ. พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

## วัตถุประสงค์

- ๒.๑ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของพยาบาลในปัจจุบัน
- ๒.๒ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินปัญหาสุขภาพ คัดกรองและดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วย และส่งต่อได้อย่างเหมาะสม
- ๒.๓ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## กลุ่มเป้าหมาย

พยาบาลวิชาชีพ โดยเป็นพยาบาลวิชาชีพในสังกัดสำนักอนามัย สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ อาจารย์พยาบาลทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ คน แบ่งเป็น

- ผู้เข้าอบรมแบบไป - กลับ จำนวน ๒๐ คน
- ผู้เข้าอบรมแบบออนไลน์ จำนวน ๘๐ คน

## ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม - ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ๑๓๑/๕ ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

## ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการฝึกอบรมเป็นการบรรยาย อภิปราย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะเวลาการอบรม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม - ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ๑๓๑/๕ ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รับสมัครผู้อบรม จำนวน ๑๐๐ คน แบ่งการอบรมเป็นแบบไป-กลับ จำนวน ๒๐ คน และอบรมแบบออนไลน์ จำนวน ๘๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินปัญหาสุขภาพ คัดกรองและดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วย รวมถึงส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## คุณสมบัติของผู้อบรม

พยาบาลวิชาชีพ โดยเป็นพยาบาลวิชาชีพในสังกัดสำนักอนามัย สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ อาจารย์พยาบาลทั่วประเทศ

## วิธีการสมัคร

๑. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าอบรม ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ [www.kcn.ac.th](http://www.kcn.ac.th) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ หรือลงทะเบียนสมัครออนไลน์ผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒. การชำระค่าธรรมเนียมการอบรม แบ่งเป็นผู้สมัครอบรมแบบไป-กลับ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๐๐๐ บาท ผู้อบรมแบบออนไลน์ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๒,๕๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “โครงการการอบรมพยาบาลในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยทางเวชปฏิบัติ” เลขที่บัญชี ๐๒๗-๐-๓๒๒๒๐-๕

๓. สมัครลงทะเบียนอบรมออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์



ไลน์กลุ่มผู้สมัคร



ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โทร ๐๒-๒๔๔๑-๖๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๓ หรือ โทร ๐๙๑-๘๙๑-๕๓๐๘  
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
๑๓๑/๕ ถ. ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  
E-mail: [kfn.rfasd@nmu.ac.t](mailto:kfn.rfasd@nmu.ac.t) ในวันและเวลาราชการ